

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**HUỲNH VĂN SƠN**

- Họ và tên: **HUỲNH VĂN SƠN**
- Ngày sinh 29/12/1974;
- Quê quán: Xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
- Chỗ ở hiện nay: phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Được sự giới thiệu của BTV Tỉnh ủy, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất vinh dự được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được Ủy ban bầu cử phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 - huyện Cần Đước. Nếu được quý cử tri tin nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cùng tập thể Ban lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm, đoàn kết một lòng, tận tâm, tận lực thực hiện chương trình hành động của mình với các nội dung trọng tâm sau:

1. Với cương vị công tác là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tôi tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, xây dựng các chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT – XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

- Làm tốt công tác quy hoạch, tích cực phối hợp với các ngành khẩn trương thực hiện lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, với tầm nhìn dài hạn, đột phá, mang tính định hướng, lấy công nghiệp là động lực phát triển; dịch vụ logistics và đô thị sinh

thái là quan trọng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là chủ đạo, mở ra cơ hội rất lớn trong xúc tiến thu hút các dự án lớn vào tỉnh và phát triển KT – XH của tỉnh, trong đó có huyện Cần Đước.

- Tích cực nghiên cứu, phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chú trọng phân bổ nguồn lực đầu tư công đầu tư kết cấu hạ tầng như đường giao thông (tập trung 3 công trình trọng điểm, trong đó có công trình Đường tỉnh 827E từ Tiền Giang đi TP.HCM qua huyện Cần Đước tạo động lực phát triển cho huyện), các công trình an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo nghề; đặc biệt là hệ thống điện, nước phục vụ cơ bản cho sinh hoạt của mọi người dân, bảo đảm người dân các xã vùng hạ của huyện Cần Đước không còn thiếu nước sinh hoạt. Triển khai đồng bộ, kịp thời các cơ chế chính sách đối với người có công, người nghèo, người khó khăn và yếu thế trong xã hội, có huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp; từ đó giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Công khai, minh bạch các quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Tiếp tục phát triển đội ngũ công chức, viên chức hành chính theo hướng chuyên nghiệp hóa, có trình độ chuyên môn cao, sử dụng tốt ngoại ngữ và tin học, đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu hội nhập và phát triển. Tất cả cán bộ, công chức ở các vị trí công tác được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng hành chính theo yêu cầu công việc, được trang bị kiến thức về văn hóa, trách nhiệm và đạo đức công vụ.

2. Phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy nội lực và lợi thế của huyện Cần Đước để phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, trọng tâm là công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phụ thuộc vào thời tiết (hạn hán và xâm nhập mặn); phát triển kinh tế hài hòa, gắn với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường. Tiếp tục củng cố, nâng cao hơn nữa vị thế của huyện Cần Đước là huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh.

3. Bản thân sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ cử tri, đặc biệt là cử tri huyện Cần Đước để lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng và hiểu rõ hơn đời sống của bà con cử tri; đối với những vấn đề

thuộc thẩm quyền, tôi sẽ trực tiếp phản hồi, trường hợp vượt thẩm quyền tôi sẽ tổng hợp những thông tin phản ánh, kiến nghị của cử tri trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con cử tri.

4. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu HĐND; tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri quan tâm. Thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri theo quy định, thông qua đó phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh để nhân dân hiểu và cùng thực hiện có hiệu quả. Cùng với các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của HĐND – thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Trên đây là chương trình hành động của cá nhân tôi nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bản thân tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ, phát huy sở trường thực hiện tốt chương trình hành động của mình, góp phần thúc đẩy KT – XH của tỉnh nói chung và huyện Cần Đước nói riêng không ngừng phát triển, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của bà con cử tri./.